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สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอยมาครบองคประชุม  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอยเชิญเขาหองประชุม 

ประธานสภาฯ มอบหมายใหรองประธานสภาฯ นางสาวกันยารัตน  นะบุตร  ดําเนินการประชุมสภาฯ   

เริ่มการประชุม เวลา 09.30  น.  

 

ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ             

: 
 
: 

ยื่นสงบนิง่ ถวายความอาลัยแดพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 1 นาท ี
 
กลาวเปดการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 : ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจําป  

                       2560 ครั้งท่ี 1 

รองประธานสภาฯ 
 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 

 
นายสุเทพ  บัวแกว 
 

 
รองประธานสภาฯ 
 

 
มติที่ประชุม 

: 
 
: 
 
 
 

 
: 
 

 
: 
 

 
: 

ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  หรือไม 
 
ขอแกไขขอความในหนาที่ 7 บรรทัดที่ 3  ประโยคที่ไดพูดวา “ระบบทอสงน้ําตองอยูใน
สภาพเรียบรอยและใชงานไดดี แตถาระบบยังใชงานไมได จะมีปญหาตามมาแนนอน”    
ใหแกไขเปน “โครงการนี้เปนโครงการใหม เมื่อเทศบาลรับโอนมาแลว หากเกิดปญหาแลว
ใครจะรับผิดชอบ มีการประกันสัญญาหรือไม” 

 
ขอแกไขขอความในหนาที่ 18 ประโยคที่กระผมไดพูดวา “มีคอสะพานกวาง 3 เมตร ยาว 
11 เมตร” แกไขเปน “มีความกวาง 3 เมตร ยาว 10 เมตร” 

 
ขอมติที่ประชุมวาจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕60  หรือไม 

 
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดวยมติเปนเอกฉันท  
 

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
3.1 เรื่องการลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) วาดวยความรวมมือการจัดการขยะระหวางเขต  รอยตอ 

               ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 นางอนิษา แกวมา 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 

ทานนายกเทศมนตรีไดมอบหมายใหทานปลัดเทศบาลเขารวมประชุมและลงนามความ
รวมมือการจัดการขยะระหวางเขตรอยตอขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อวันที่ 26  
กรกฎาคม 2560 ณ หองสุมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อแกไขปญหาเรื่องขยะระหวาง
รอยตอขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยบันทึกขอตกลงความรวมมือโดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
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บันทึกขอตกลงความรวมมือ 
การจัดการขยะระหวางเขตรอยตอขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลเมืองกระบ่ี 
เทศบาลตําบลกระบ่ีนอย 

องคการบริหารสวนตําบลทับปริก 
องคการบริหารสวนตําบลคลองประสงค 

องคการบริหารสวนตําบลไสไทย 
 

        บันทึกฉบับนี้ทําขึ้น ในวันที่ 26 กรกฎาคม  2560 ณ สํานักงานเทศบาลเมืองกระบี่  
โดยที่เทศบาลเมืองกระบี่  เทศบาลตําบลกระบี่นอย  องคการบริหารสวนตําบลทับปริก  
องคการบริหารสวนตําบลคลองประสงค  และองคการบริหารสวนตําบลไสไทย ไดตระหนัก
และเห็นความสําคัญในการจัดการแกไขปญหาขยะระหวางรอยตอขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  โดยมีขอความดังตอไปนี้ 
ขอ 1 วัตถุประสงค 
        ตามที่   องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรักษาความสะอาดของถนน  
ทางเดินที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ซึ่งการดําเนินการมีพื้นที่
ระหวางเขตรอยตอขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประสบปญหาการทิ้งขยะและการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยตกคาง  ไมเปนระเบียบเรียบรอย  เพื่อเปนการบรรเทาและแกไขปญหารวมกัน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่เขตรอยตอติดกันและประชาชนในพื้นที่ไดรับ
ประโยชนรวมกัน  จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 
 

ขอ 2 กรอบแนวทางขอความรวมมือ 
เพื่อแสดงวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีเขตรอยตอกัน  มีขอตกลงใหความรวมมือ
ดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยอยางตอเนื่องและเปนระบบโดยการใหบริการเก็บ ขน 
ขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนบริเวณเขตรอยตอระหวางเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เพื่อใหเกิดความสะอาด มีความเปนระเบียบเรียบรอย ไมมีขยะตกคาง ไมกอใหเกิด
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนจากการสะสมของแหลงเชื้อโรค จากขยะมูลฝอย ดังนั้น  
เพื่อใหการดําเนินงานดานการจดัการขยะมูลฝอยระหวางเขตรอยตอขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนไปตามเจตนารมณขางตน องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหาองคกร จึงมีขอตกลง
รวมกันดังตอไปนี้ 

......................................... 
(......................................) 

ตําแหนง.............. 
เทศบาลเมืองกระบี ่

.........................................                             ………………………………….. 
(......................................)                             (......................................) 

ตําแหนง..............                                          ตําแหนง.............. 
เทศบาลตําบลกระบี่นอย                          องคการบริหารสวนตําบลไสไทย 

 

.........................................                    ………………………………….. 
(......................................)                      (......................................) 

ตําแหนง..............                               ตําแหนง.............. 
องคการบริหารสวนตําบลคลองประสงค                    องคการบริหารสวนตําบลทับปริก 
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ที่ประชุม 

 
: 

 
รับทราบ 
 

3.2 เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายดานการบริโภคยาสูบ 
 

 นางอนิษา แกวมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทานนายกเทศมมนตรี ไดมอบหมายใหทานรองนายกเทศมนตรี นายยงยุธ  บุญทองแกว 
และดิฉัน เขารวมการอบรมการขับเคลื่อนนโยบายรณรงคการเลิกสูบบุหรี่ เมื่อวันที่ 3 - 5 
สิงหาคม 2560  ไดรับทราบขอมูลวากลุมวัยรุน เยาวชนมีอัตราการสูบบุหรี่สูงขึ้น    จึงมี
การออกพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๐  จะเริ่มผลักดันใหทุกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  รวมขับเคลื่อนนโยบายและบังคับใช และทางเทศบาลตําบลกระบี่
นอย โดยทานนายกเทศมนตรี ก็มีนโยบายใหเริ่มดําเนินการโครงการกระบี่นอยปลอดบุหรี่  
จะเริ่มรณรงค ลดจํานวนผูสูบหนาใหมจะมีการจัดการดานสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม ตาม
สถานที่ราชการทุกแหง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
         ๑. ขอมูลจาก WHO ป ๒๐๑๑ พบวา คนไทยตายจากบุหรี่ ปละ ๕๐,๗๑๐ คน     
วันละ ๑๔๐ คน ชั่วโมงละ ๖ คน หนุมสาวที่สูบบุหรี่ตั้งแตวัยรุนอยางตอเนื่อง พบวา
ครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตดวยโรคจากการสูบบุหรี่ ประมาณรอยละ ๒๕ จะตายกอนเวลาอันควร
ในชวงวัยกลางคน และอีกประมาณรอยละ ๒๕ จะตายกอนเวลาอันควรในวัยชรา  
 ๒. โรคที่คนไทยเสียชีวิตจากบุหรี่ พบวา รอยละ ๔๓ เสียชีวิตดวยโรคหัวใจ รอย
ละ ๒๙  เสียชีวิตดวยโรคมะเร็งปอด รอยละ ๑๖ เสียชีวิตดวยโรคถุงลมโปงพอง รอยละ ๗ 
เสียชีวิตดวยโรคเสนเลือดในสมองตีบแตก รอยละ ๕ เสียชีวิตดวยโรคเสนเลือดบริเวณอื่น
ตีบแตก ทําใหประเทศไทยสูญเสียงบประมาณในการรักษาโรคที่ เกิดจากบุหรี่ ปละ 
๕๒,๒๐๐ บาท คิดเปน รอยละ ๐.๕๔ ของ GDP (พ.ศ. ๒๕๕๒) จากการศึกษาพบวา รอย
ละ ๕๓ เริ่มสูบกอนอายุ ๑๘ ป รอยละ ๓๖ เริ่มสูบระหวาง ๑๘-๒๔ ป รอยละ ๗๐ ของผู
สูบบุหรี่ตองการเลิก รอยละ ๓๐ ของผูสูบบุหรี่พยายามเลิกบุหรี่ แตมีเพียง รอยละ ๒-๓ 
ของผูสูบบุหรีเ่ทานั้นทีเ่ลกิบหุรี่ไดสําเร็จ และพบวา รอยละ ๓๐ จะติดไป ๒๐ ป กวาจะเลิก
ได และรอยละ ๗๐ จะติดไปตลอดจนปวยและตาย  
 ๓. สถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ พบวา ภาคเหนือ 
มีจํานวนผูสูบบุหรี่ ๑.๗ ลานคน ภาคอีสาน มีจํานวนผูสูบบุหรี่ ๓.๓ ลานคน ภาคกลางมี
จํานวนผูสูบบุหรี่ ๒.๙ ลานคน ภาคใตมีจํานวนผูสูบบุหรี่ ๑.๘ ลานคน อัตราการสูบบุหรี่ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พบวาภาคใตมีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุด ๒๔.๘ รองลงมาคือภาคอีสาน ๒๒.๒ 
ภาคเหนือ ๑๘.๖ ภาคกลาง ๑๘.๕ และกรุงเทพมหานคร ๑๕.๖ ตามลําดับ (ที่มา : 
สํานักงานสถิติแหงชาติ) สถานการณการสูบบุหรี่มีแนวโนมที่ดีแตยังไมเปนการเปลีย่นแปลง
ตามที่คาดหวัง คือ “แมไมลดลงอยางตอเนื่องแตไมเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน” 
 ๔. มาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบ มีดังนี้ 
 (๑) มาตรการปองกันนักสูบหนาใหม ประกอบดวย การใหความรู การสื่อสาร การ
รณรงค ประชาสัมพันธ  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ลดการเขาถึงบุหรี่โดยการ
ขึ้นภาษีและสกัดกั้นบุหรี่เถื่อน 
 (๒) มาตรการชวยคนสูบใหเลิก ประกอบดวย การพัฒนาสถานบริการสาธารณสุข 
คลินิกเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ พัฒนาศักยภาพ อสม. สรางกระแสเลิกสูบบุหรี่ ๓ 
ลาน ๓ ป ใหความรูเรื่องควันบุหรี่มือสอง ผลักดันใหเกิดบานปลอดบุหรี่ 



๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

 (๓) มาตรการทางกฎหมาย โดยการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภค
บุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๕. เยาวชนคือกลุมเปาหมายสําคัญของบริษัทบุหรี่ ชวงชิงสวนแบงตลาดที่เปน
เยาวชนมาเปนลูกคาของบริษัทบุหรี่ในระยะยาว โดยการออกบุหรี่ยี่หอใหมๆใหมีรูปลักษณ
เยายวนใจเยาวชน เชน บุหรี่ชูรส บุหรี่ไรควัน บุหรี่ไฟฟา ฉะนั้น Gen Z อายุ ๑๕ - ๑๘ ป 
แมมีแนวโนมเขาสู Gen Z strong แตควรเฝาระวังปจจัยเอื้อ/ผลักใหเขาสูการเปนนักสูบ
หนาใหมได เชน การสงเสรมิการขายผานสือ่ออนไลน การปรับปรุงผลิตภัณฑยาสูบ เปนตน 
แมมีกฎหมายใหม แตหากการบังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมสรางสังคมปลอดบุหรี่
จากทุกภาคสวน ยังไมเขมขน “สถานการณการสูบบุหรี่ก็ยังนาเปนหวง เพราะบุหรี่เปนสิ่ง
เสพติด” 
 ๖. การจัดกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ มีเปาหมายเพื่อ 
 (๑) ใหความรู(Education) แกประชาชนกลุมเสี่ยงผานทางสื่อตางๆ 
 (๒) รณรงค(Campaign) ถึงกลุมเปาหมายเฉพาะโดยใชกิจกรรมเฉพาะตัว 
 (๓) ขับเคลื่อนนโยบาย(Advocate) โดยผูกําหนดนโยบายจับเขาคุย 
 Advocate มุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ/เชิงนโยบาย ย่ิงลึกยิ่งไดผล ควร
ทําทั้งกระบวน ตั้งแต การใหความรู การรณรงค สรางความตระหนัก เตรียมขอมูล สังคม
สนับสนุน ผูกําหนดนโยบายจับเขาคุยกัน 
 ๗. นโยบาย/มาตรการที่ตองมีเพื่อใหบรรลุเปาหมาย คือ 
 (๑) สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ 
 (๒) บุหรี่เขาถึงยาก แบงขาย ไมขายแกเด็ก ราคาแพง           
 (๓) หามโฆษณา สงเสริมการขายบุหรี่                              
 ๔) นวัตกรรมชวยคนเลิกบุหรี่ 
 ๘. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเสนอโครงการเพื่อขบัเคลือ่นนโยบาย
สาธารณะดานการควบคุมการบริโภคยาสบูในพื้นทีเ่พื่อขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจาก
มูลนิธิรณรงคเพือ่การงดสบูบหุรี่ โครงการละ ๕๐,๐๐๐ บาท ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 
 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1  เรื่องขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางสะพาน คสล. หมูที่ 7 งบประมาณ 500,000  บาท 

นายสุเทพ  บัวแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามที่ไดเลื่อนการพิจารณาขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการสะพาน คสล. หมูที่ 7 
งบประมาณ 500,000  บาท  มาจากการประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2560 ในสวน
ของงบประมาณ ที่จะขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ขอมูลจากทาน ผูอํานวยการกองคลัง       
ไดแจงใหที่ประชุมทราบไปแลววา ณ วันที่ 7 สิงหาคม  2560  ยอดเงินสุทธิคงเหลือ
หลั งจ ากหั ก เงินทุ น สํ ารอง เงิน สะสม   ซึ่ งส ามารถนํ าไป ใช จ าย ได    มี จํ านวน 
2,882,134.28 บาท  และในวันนี้ทานสมนึก   ทองขยัน ไดนําเอกสารเพิ่มเติม คือ
เอกสารการครอบครองที่ดิน และหนังสืออุทิศที่ดิน จํานวน 2 ราย มาประกอบการ
พิจารณา โดยรายละเอียดตามเอกสารที่อยูในมือของทุกทาน  ก็ขอใหสมาชิกสภาฯทุกทาน
ไดพิจารณาตอไป 



๖ 

 

 
นายกเทศมนตร ี
 
 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 

 
: 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
: 
 
 
: 

 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หวย หนอง คลอง บึง น้ันคือที่สาธารณะประโยชน เสนทาง
ดังกลาวประชาชนหมูที่  7 ก็ใชรวมกันมายาวนาน การสรางสะพานก็เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนหมูที่ 7 ทั้งหมด วันนี้ก็ขอใหสมาชิกสภาฯทุกทานไดพิจารณาดวย 
 
ไมทราบวาสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือตองการจะอภิปรายเพิ่มเติมในประเด็น
ใดบาง 
 
ไมมีผูอภิปราย 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะอนมุัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางสะพาน คสล. หมูที่ 7 
งบประมาณ 500,000  บาท หรือไม 
 
อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท 
 

 

4.2  เรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 
      (วาระแปรญัตติ) 
 

รองประธานสภาฯ    
 
 
 

นายกฤติโชค  ขาวเหลือง 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รองประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 

รองประธานสภาฯ 
 
 
 

มติที่ประชุม 

: 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 

: 
 
: 
 
 

: 

ขอเชิญนายกฤติโชค  ขาวเหลือง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รายงานความเห็นของคณะกรรมการ
แปรญัตติตอที่ประชุม 
 

ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอยไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ของเทศบาลตําบลกระบี่นอย ตอสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอยใน
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕60 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม 
๒๕60  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอยนั้น สภาเทศบาลตําบลกระบี่นอยลงมติ
รับหลักการแลว พรอมแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ๓ คน คือ นางสาวกันยารัตน  นะบุตร  
นายกฤติโชค  ขาวเหลือง และนายสาคร  เจริญพร  ทั้งนี้ที่ประชุมไดกําหนดระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตติตอคณะกรรมการไว 2 วัน คือ วันที่  ๑6 – ๑7 สิงหาคม 2560 ภายใน
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาฯกําหนดไว  ไมมีสมาชิกสภาฯผูใดเสนอคําแปรญัตติตอ
คณะกรรมการแปรญัตติ  คณะกรรมการฯไดพิจารณาแลวมีมติเห็นควรเสนอรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ตามรางเทศบัญญัติเดิมทุกประการ 
 

สมาชิกสภาฯทานใดมีขอคิดเห็นเปนอยางอื่น หรือจะสอบถามเพิ่มเติมบางหรือไม 
 

ไมมีผูใดขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 

ขอมติที่ประชุมวาจะใหยืนตามรางเทศบัญญัติเดิมตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
หรือไม 
 

มีมติเปนเอกฉันทใหยืนตามรางเทศบญัญัตเิดิม 



๗ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
 นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 
 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
นางสุภานันท  เจริญพานิช 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
 
 

ขอฝากเรื่องตางๆใหฝายบริหารชวยเหลือพี่นองประชาชนดังนี้  1. ถนนซอยสวนปาลมชํารุด
เนื่องจากน้ําทวม ผูใชเสนทางเดือดรอนมาก โครงการนี้ไมมีในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ป พ.ศ. 2561 เรื่องที่ 2 ถนนซอยประชาอุทิศ ชํารุดเปนหลุมใหญมาก ประชาชน
ประสบอุบัติเหตุบอยครั้งชวยซอมแซมดวย  เรื่องที่ 3 คณะกรรมการวัดโพธิ์เรียงขอความ
ชวยเหลือใหชวยยายไฟฟาสองทางใหไปติดตั้งบริเวณเมรุเผาศพ เนื่องจากจุดนั้นมืดมาก    
ทางวัดจะรับผิดชอบจายคาไฟฟาเอง เรื่องที่ 4 การบริหารจัดการระบบประปาภูเขา ก็ใกลถึง
ฤดูแลงอีกครั้ง ขนาดฤดูฝนน้ํายังไหลไมทั่วถึง  การประปาภูมิภาคก็ไมสามารถดําเนินการจาย
น้ําในสวนที่ตกคางได เนื่องจากแรงดันน้ําไมเพียงพอ กระผมก็เคยอภิปรายไปหลายครั้ง 
ประปาภูเขาเมื่อกอนนี้จายน้ําไปหลายหมู เปดตลอดเวลาน้ําก็มีพอ  แตปจจุบันถึงแมจะเปน
หนาฝน น้ําประปาก็ยังไหลบางไมไหลบาง ทั้งที่หมูที่ 4 ก็ไดกอสรางระบบประปาบาดาลเพิ่ม 
ถึง 2 ลูก หมูอื่นๆ เชน หมูที่ 3 หมูที่ 10 หมูที่ 9 ก็นาจะไดใชนํ้าอยางเพียงพอ กระผมคิด
วาการบริหารจัดการน้ํานั้นแยลง ก็ขอฝากเรื่องนี้ดวย เจาหนาที่ชวยตรวจสอบจุดตางๆที่
ชํารุดดวย กระผมเคยแจงเรื่องทอสงน้ําแตกให ผอ.กองชางรับทราบแลว ในเรื่องน้ําประปาก็
ขอฝากฝายบริหารชวยกํากับดูแลดวย 
 
 ขอขอบคุณผูบริหารที่ไดชวยเหลือพี่นองประชาชนถนนสายนาหัวนอน ก็ขอสอบถามกอง
การศึกษา วาวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ทําไมเทศบาลไมจัดกิจกรรมอะไรเลย 
เชนการทําบุญตักบาตร  ผานไปแลวก็ไมเปนไร แตโอกาสตอไปก็ขอใหชวยพิจารณาดวย    
พี่นองประชาชนสอบถามมา เรื่องตอมาคือปญหาน้ําทวม ที่บริเวณบานของลุงรุม หมูที่ 7 นํ้า
ทวมบอยครั้ง ทานไดมายื่นหนังสือขอความชวยเหลือตอเทศบาลแลว ชวยติดตามใหดวย     
อีกเรื่องพี่นองประชาชนหมูที่  6 ซอยหวยทอน-คลองตอก ชาวบานยังไมมีไฟฟาใชเลย        
ฝายบริหารโปรดชวยเหลือดวย สุดทายก็ขอสอบถามเรื่องการขยายถนนบริเวณปากทางเขา
กระบี่นอย วาเปนอยางไรบาง เพราะโครงการนี้เปนเรื่องที่ดีตอการสัญจรของประชาชน และ
สามารถแกปญหาน้ําทวมไดอีกดวย ทั้งหมดนี้คือเรื่องที่พี่นองประชาชนฝากมาครับ 
 
อยากฝากอีกเรื่องคือ ถามีงบประมาณเพียงพอ ในอนาคตควรจัดซื้อรถตักหนา ขุดหลัง 
เพราะเวลาเกิดน้ําทวมเทศบาลสามารถแกปญหาไดเลย ที่ผานมาเทศบาลไดจัดซื้อรถกระเชา
ทุกคนก็เห็นกันแลววามีประโยชนเปนอยางมาก สามารถแกปญหาเรื่องไฟฟา และอื่นๆเยอะ
มาก และก็อาจจะซื้อรถบรรทุกคันเล็กๆ ดวยก็จะดีมาก เพื่อใชในงานซอมแซมถนนในเขต
เทศบาลตําบลกระบี่นอย ก็ขอฝากไวพิจารณาดวยครับ 
 
ของเพิ่มเติมเรื่องไฟฟาสองทาง สายชลประทาน หมูที่ 6 โครงการนี้ก็เคยเสนอไปแลว ชวย
พิจารณาใหความชวยเหลือดวย 
 
ในฐานะเปนผูกํากับดูแลงานดานการศึกษา  ซึ่งประกอบดวย กองการศึกษา โรงเรียน
เทศบาล 1 บานกระบี่นอย  โรงเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง ขอตอบในประเด็น
คําถามการจัดงาน หรือกิจกรรมเนื่องในวโรกาส ตางๆ คือ 
    เมื่อวันที่ 28  กรกฎาคม 2560  ก็มีหนังสือสั่งการมาจาก  จังหวัดและอําเภอ ให
เทศบาลตําบลกระบี่นอยก็ไดดําเนินการตามหนังสือสั่งการพรอมทั้งรายงานใหอําเภอเมือง



๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมบัติ  เหลาเส็น 
 
 
 
นายนพดล  หวังกอ 
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กระบี่ และจังหวัดทราบ ดวยภาพถายและโครงการ วันที่ 12 สิงหาคม 2560เปนวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ทางเทศบาลก็ไดจัดกิจกรรมตามที่อําเภอและจังหวัดไดแจง
มาใหดําเนินการ คือทํากิจกรรม ทําความสะอาด บิ๊กคลีนนิ่งเดย ,ประดับธงตราสัญลักษณ
ประจําพระองค และประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนรวมกันทําความสะอาดที่สาธารณะ 
และอาคารบานเรือน  นอกจากนั้นก็ไดแจงเชิญชวนใหสมาชิกสภาฯ ขาราชการ พนักงานทุก
สวน ในสังกัดเขารวมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ หองประชุม อบจ.กระบี่   
        และดิฉันขอเรียนช้ีแจง ย้ําประเด็นงานของกองการศึกษา ซึ่งรับผิดชอบงานเกี่ยวกับ       
การศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  จะดูแลงานการศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่น  
กองการศึกษาเคยจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม  แตสําหรับกิจกรรมทําบุญตัก
บาตรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งเปนงานราชพิธี สํานักปลัดเทศบาลตองเปนผูรับผิดชอบ 
งบประมาณโครงการจะอยูในงานของสํานักปลัด หวังวาทุกทานคงจะเขาใจภารกิจของกอง
การศึกษา  ในสวนที่เคยมีการจัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันที่ 12 สิงหาคม 
หลายปที่ผานมาก็จะมีผู ใหญบานหมูที่  13 หมูที่  10 และหมูที่  9 เปนผูจัดกิจกรรม  
โดยเทศบาลตําบลกระบี่นอยก็ไดแบงบุคลากรในสังกัดบางสวน เขารวมกิจกรรมทั้ง 3 จุด 
และบุคลากรอีกสวนหนึ่งก็ตองไปรวมถวายพานพุม รวมกับทางจังหวัดกระบี่ตามหนังสือสั่ง
การ 
 
ขอสอบถามเรื่องถนนสายนานอก-ทิวเขา ในปหนาจะไดสรางหรือไม และถนนสายโคกกอ 
ตอนนี้ ทอและสะพานชํารุดชวยซอมแซมใหดวย พี่นองประชาชน หมูที่ 11 ก็ฝากขอบคุณ
ผูบริหารเทศบาลที่ดําเนินการชวยเหลือเรื่องไฟฟาสาธารณะ 
 
ขอขอบคุณทุกทาน ที่ชวยแจงเรื่องตางๆ ความเดือดรอนของพี่นองประชาชนดวยความเปน
หวง เรื่องถนนซอยสวนปาลม กระผมก็ใหกองชางลงสํารวจและไดรับรายงานวา ระยะทาง 
700  เมตร เปนถนนลาดยาง ตองใชงบประมาณ 1,800,000 บาท ก็ตองหารือกันอีกครั้ง
วาจะดําเนินการไดหรือไม เทศบาลก็ไมไดนิ่งนอนใจ และอีกสายคือสายซอยอุทิศ หมูที่ 10 
ไดชํารุดเปนหลุมใหญที่บริเวณหัวสะพาน กระผมจะใหกองชางลงไปดูและซอมแซมตอไป 
เรื่องการยายไฟฟาสองทางที่วัดโพธิ์เรียง ใหทําหนังสือมาแจงที่กองชาง เทศบาลยินดี
ดําเนินการใหแตทางวัดตองรับผิดชอบเรื่องคาไฟฟาเอง เรื่องของน้ําประปาภูเขากระผมก็ได
หารือกับทาน ผอ.กองชาง หาวิธีแกปญหา ก็ตองยอมรับวาปญหาเรื่องน้ําแกยากมาก ก็ฝาก
ทําความเขาใจกับพี่นองประชาชนดวยวาเทศบาลจะแกไขใหดีที่สุด เรื่องถนนสายตางๆที่
ชํารุดเทศบาลจะดําเนินการแกไขทุกสายแตตอนนี้ตองรอใหฝนทิ้งชวงกอน เรื่องรถบรรทุก
และตักหนาขุดหลัง กระผมเองก็ไดหารือกับทานสมาชิกสภาฯและทานนายกฯไปบางแลว 
เทศบาลก็ตองการจัดซื้อแตตองใชงบประมาณจํานวนมาก เฉพาะรถตักหนาขุดหลัง ราคา
ประมาณ สามถึงสี่ลานบาท เรื่องของรถบรรทุกหกลอ จะตองไปศึกษาระเบียบอีกครั้งวาถา
หากจะเชาจะทําไดหรือไม เรื่องตางๆที่ทานวินัส ชุมบุตร เสนอมา เทศบาลก็จะรับไป
พิจารณาและดําเนินการใหเทาที่จะทําได  เรื่องของถนนสายทิวเขากระผมก็ปรึกษากับทาง
หมูบาน ผูนําศาสนา ผูใหญบาน และไดแจงใหจัดทําเอกสารการอุทิศ จัดสงใหเทศบาลดวย
แตถึงตอนนี้ก็ยังไมไดรับเอกสาร ก็ขอฝากทาน สมบัติ เหลาเส็น ชวยติดตามใหดวยจะไดเขา
แผนฯ ไวในปตอไป  เรื่องขยายเขตไฟฟา หมูที่ 6 ไมมีอยูในแผนฯ อยากฝากวาในการทํา
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ประชาคมครั้งตอไปอยากใหชาวบานชวยเสนอโครงการ ในสวนโครงการตางๆที่ทุกทานได
เสนอถาประชาชนเดือดรอน เทศบาลจะพิจารณาและดําเนินการให ถาไมผิดระเบียบและ
งบประมาณมีเพียงพอ สวนสายโคกกอ ที่ชํารุดกระผมจะใหกองชางไปสํารวจอีกครั้ง  เรื่อง
การขยายถนนบริเวณปากทางเขากระบี่นอย ในตอนนี้ก็กําลังเจรจาทําความเขาใจกันอยูกับ
ประชาชนที่อยูในพื้นที่  กระผมและเจาหนาที่ก็ไดลงไปดูในพื้นที่ ก็ขอฝากสมาชิกสภาฯชวย
พูดคุยกับพี่นองใหเขาใจเพราะโครงการนี้เปนประโยชนมาก 
 
เรื่องการขยายถนนบริเวณปากทางเขากระบี่นอย กระผมก็รอเอกสารตั้งแตวันศุกรที่ผานมา  
ติดปญหาที่ดินของประชาชน 3 ราย ถาไดเอกสารมากระผมก็จะดําเนินการสงเอกสารไป
ใหกับทางหลวงชนบท เพื่อดําเนินการตอไป 
 
ดิฉันขอฝากปญหาตางๆของพี่นองถึงคณะผูบริหาร ในฐานะสมาชิกสภาคนหนึ่ง คือถนนสาย
ปาเทียม-บนไร บริเวณหนาบานของนายบํารุง  หนูจรเพชร ตอนนี้ถนนขาดแลวชวยซอมแซม
ดวย พี่นองประชาชนฝากเรื่องมา และอีกเรื่องที่ชาวบานไดฝากมาคือในเรื่องของอุปกรณ
ออกกําลังกายของหมูบาน ไมทราบวาสามารถใชงบของกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) 
ไดหรือไม  อุปกรณออกกําลังกายอาจจะนํามาไวที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลก็ได เรื่อง
นี้ชาวบานก็ไดขอมาหลายครั้งแลว 
 
เรื่องงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ หรือ สปสช.ที่ทานกันยารัตน นะบุตร ได
สอบถามเพื่อจะขอจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย ขอเรียนใหทราบวา เงินงบประมาณ สปสช. 
เปนเงินที่ประกาศใช โดยมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน คือสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรค ควบคุม
โรคติดตอ และไมติดตอ ที่จริงการออกกําลังกายก็เปนการสงเสริมสุขภาพ แตในระเบียบฯ 
การที่จะใชเงินซื้อวัสดุ ครุภัณฑโครงการหนึ่งๆ ถาเปนเอกชนหรือชาวบานทั่วไป สามารถซื้อ
ไดไมเกิน 5,000 บาท  แตถาเทศบาลหรือกองทุนหลักประกันสุขภาพดําเนินโครงการเอง 
สามารถเบิกได ไมเกิน 20,000 บาท แตในสวนของเครื่องออกกําลังกายกองทุนฯ ก็ได
อนุมัติงบประมาณใหกับ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสองแพรก ไป สองแสนกวา
บาท  ซึ่งไดจัดซื้อ จัดจาง เรียบรอยแลวมีอุปกรณออกกําลงักายหลายชนิด     หองออกกําลัง
กายตั้งอยูช้ันสองของสํานักงาน ขอใหลองประสานกันทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานสองแพรก ในการขอใช สวนอุปกรณที่ทางกองทุนเคยจัดซื้อใหกับศูนยเด็กเล็ก ไปแลว
คือ ฮูลาฮูป ,หวงยาง ,อุปกรณกีฬาแบดมินตั้น เปนอุปกรณออกกําลงักายสาํหรบัเด็กนักเรียน 
มีอุปกรณแลวก็ตองมีสถานที่ แตถาหากตองการจริงๆก็ตองเขียนโครงการเพื่อขอใหทาง
คณะกรรมการของกองทุนฯ ไดประชุมพิจารณา 
 
กระผมไดรับฟงการอภิปรายในทุกระเบียบวาระในวันนี้ ทุกประเด็นก็ผานไปดวยดี  ที่สมาชิก
สภาฯไดลุกขึ้นอภิปรายกระผมเขาใจดี ในทุกๆประเด็น ไมวาเปนความตองการดาน
โครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภคตางๆ หรือเรื่องน้ํา กระผมนอมรับทุกเรื่องเพื่อนําไป
ปรับปรุงแกไข  เรื่องการจายน้ําประปาภูเขาก็เปนปญหาอยางยาวนานการแกปญหาเทศบาล
ตองมีการวางแผนรวมมือกับทางกรมชลประทาน เพื่อตอทอรับน้ําจากจากโครงการของกรม
ชลประทาน เพื่อแกไขปญหาระยะยาว ดังที่อําเภอเขาพนมไดดําเนินการไปแลวปญหาเรื่อง
น้ําก็หมดไป อางเก็บน้ําก็อยูในเขตพื้นที่ของตําบลกระบี่นอย กรมชลประทานก็ไดทําสาย    
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สงน้ําเพื่อทดแทนของเกาในการแกปญหา กระผมก็ตองขอบคุณทานวินัส  ชุมบุตร ที่คอย
เปนหวงเรื่องน้ํามาโดยตลอด สวนเรื่องประเด็นถนนชํารุดในเขตตําบลกระบี่นอย เทศบาลได
ตั้งงบประมาณไวแลว กองชางก็ไดลงพื้นที่สํารวจเรียบรอยแลว แตที่ยังไมไดดําเนินการ
เพราะตองรอใหฝนทิ้งชวงกอน  สวนเรื่องถนนหมูที่ 11 สายนานอก-ทิวเขา ถนนเสนนี้แคบ
มาก ในตอนนี้เทศบาลไมสามารถดําเนินการใหได  ตองขอฝากทานสมบัติ  เหลาเส็น ใหไป
หารือกับทางผูใหญบานในเรื่องเอกสารการอุทิศ ทั้งสองฝงของถนน เพราะถนนนั้นจะตองมี
ความกวาง 5 เมตร ไหลทาง 50 เซนติเมตร  เพื่อจะไดเขาแผนฯในป พ.ศ.2562 ตอไป 
ประเด็นตอมาคือโครงการขยายถนนปากทางกระบี่นอย จุดนั้นคือหนาตาของตําบล   เราได
ของบประมาณจากทางหลวงชนบทเพื่อขยายเปน 4 ชองทางจราจร ทางกรมฯก็ไดสง
เจาหนาที่มาสํารวจ และเก็บสถิติผูใชรถในถนนสายนี้ 4 จุดตลอดเสนทาง จากปากทางกระบี่
นอยจนถึงอําเภอเขาพนม สุดทายทางหลาวชนบทก็ไดแจงมาวาไมสามารถดําเนินการขยาย
ถนนไดทั้งหมด เพราะจํานวนรถบนทองถนนไมเหมาะสมกับถนน 4 ชองทาง แตก็จะขยาย
ใหจากปากทางกระบี่นอยจนถึงสะพานจุดแรกไปกอน  และก็จะขยายสะพานใหทุกจุด        
ในปงบประมาณพ.ศ.2560 แตการขยายถนนนั้นยังติดปญหาในเรื่องบานเรือนราษฎรรุกล้ํา
เขตทาง ก็ไดไปแจงใหกับชาวบานไดรับทราบไปแลว แตชาวบานบางสวนก็ตองการคา         
เวนคืนที่ดิน พวกเราทุกคนก็อยากใหสรางถนน แตก็ ไมอยากมีปญหากับชาวบาน  
สุดทายถาหากดําเนินการไมได งบประมาณในสวนนี้ก็ตองโยกไปที่อื่น  จะเปนเรื่องที่นา
เสียดาย เสนทางนี้ก็เปนเสนทางหลักของตําบล เราก็ตองไปหารือเพื่อหาทางออกกันอีกครั้ง 
ในเรื่องของไฟฟาสาธารณะตอไปก็ตองติดตั้งทั้งตําบล  ในป พ.ศ.2562 คาไฟฟาสาธารณะ
เทศบาลก็ตองจัดงบประมาณสวนหนึ่ง เพราะทองถิ่นที่มีรายได ก็ตองจายคาไฟฟาได 
โครงการทุกอยางที่สามารถทําไดนั้นก็ตองมีอยูในแผนฯ น่ีคือเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการ
บางโครงการใหได เรื่องขยายเขตไฟฟา หมูที่ 6 ไมมีอยูในแผนฯ ขอฝากทุกทานวาถามี
โครงการใดที่มีความจําเปน ประชาชนเดือดรอนก็อยากใหมาคุยกัน รวบรวมขอมูลไว จะได
แกปญหาในปใดก็คอยวากัน หรือจะแกปญหาเฉพาะหนาไปกอนก็วากันไป แตก็ตองนําเขา
แผนฯไว ก็ขอใหเขาใจคณะผูบริหารดวย เรามาคุยกันมาหาวิธีการเพื่อจะใหพี่นองประชาชน
ไดรับประโยชนสูงสุด แตตองอยูในกรอบ ตามระเบียบและขอกฎหมาย ตอนนี้กฎหมายก็
ออกมาใหมเยอะมาก  สุดทายก็ขอแจงขาว ความภาคภูมิใจของชาวตําบลกระบี่นอย         
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผานมากระผมไดเปนตัวแทนขึ้นไปรับโลประกาศเกียรติคุณรางวัล
ผูดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวดีเดนระดับเขต ในการประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุระดับชาติ ประจํา ป 2560 จากอธิปดีกรมอนามัย ณ โรงแรมเอเชียแอรพอรต 
รังสิต ที่กรุงเทพมหานคร ก็ตองขอขอบคุณพี่นอง อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลกระบี่นอย 
และผูที่เกี่ยวของที่ไดรวมกันดําเนินกิจกรรมรวมกับเทศบาลตําบลกระบี่นอยดวยดีตลอดมา 
ในวันนี้ถาหากผิดพลาดประการใดกระผมเองก็ตองขออภัยครับ 
 
กลาวปดการประชุม 

เลิกประชุม เวลา   11.25  น. 
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ลงชื่อ     วินัส  ชุมบุตร          ผูตรวจรายงานการประชุม 

         (นายวินัส  ชุมบุตร) 

 

ลงชื่อ     อัจฉรา   เกกินะ       ผูตรวจรายงานการประชุม 

     (นางสาวอัจฉรา   เกกินะ) 

 

  ลงชื่อ   สมนึก  ทองขยัน    ผูรับรองรายงานการประชุม  

       (นายสมนึก  ทองขยัน ) 
   ประธานสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย 

ลงชื่อ    สาคร   เจริญพร        ผูตรวจรายงานการประชุม 

         (นายสาคร   เจริญพร) 

 

ลงชื่อ    สมเกียรติ์  หลานหลาย     ผูจดบันทึกการประชุม 

        (นายสมเกียรติ์  หลานหลาย     ) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย 

 


